



Các cơ sở lưu trú sẵn sàng đón và phục vụ du khách

Những ngày này, người dân Thái Bình đang náo nức đón chờ chuỗi sự kiện diễn ra trong chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day". Cùng với sự chuẩn bị của các cấp, các ngành, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" diễn ra trong hai ngày 1 - 2/12 sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để công tác chuẩn bị đón tiếp được chu đáo, thân thiện, an toàn, UBND thành phố đã đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng

ăn uống trên địa bàn khẩn trương tổ chức rà soát, cải tạo, chỉnh trang khu vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng do đơn vị quản lý; nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống điện trang trí để quảng bá hình ảnh của đơn vị, góp phần làm sáng đẹp cảnh quan, mỹ quan đô thị. Thay thế các trang thiết bị, cơ sở vật chất của đơn vị để đảm bảo đúng tiêu chuẩn của khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; nâng cao kỹ năng

nghề cho đội ngũ quản lý và nhân viên của đơn vị; niêm yết giá dịch vụ công khai theo quy định, không để xảy ra tình trạng chèn ép giá hay tình giá cao cho khách. Các nhà hàng ăn uống phải thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó

Trưởng Công an thành phố, để thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách đến tham dự chương trình, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với công an các phường, xã chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là khách sạn, nhà nghỉ về công tác đăng ký cư trú, lưu trú đối với khách trong nước và nước ngoài; chỉ đạo Đội Cảnh

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" là sự kiện được kỳ vọng tạo đột phá về doanh thu khi thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến khám phá, trải nghiệm về mảnh đất Thái Bình tươi đẹp, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Ông Tô Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành khách sạn đầu khí Thái Bình cho biết: Khách sạn đầu khí là khách sạn đầu tiên tại thành phố Thái Bình đạt tiêu chuẩn quốc tế với trên 180 phòng nghỉ, phòng tiệc lớn nhất tỉnh phục vụ đến 1.000 người. Vì vậy, khách sạn rất phấn khởi khi được đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình, sự kiện quan trọng. Đồng thời, chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng trong thời gian lưu trú. Đến nay, khách sạn đã sẵn sàng về đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để sẵn sàng đón khách. Còn ông Phạm Đức Long,

Giám đốc khách sạn Thái Bình Dream chia sẻ: Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành dịch vụ, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị, tiện nghi, chất lượng khi đến với Thái Bình. Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của tỉnh, đến nay tất cả các khâu về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm đều đã sẵn sàng, bảo đảm vận hành

chuyên nghiệp trong ngày thường cũng như trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Bà Đỗ Thị Bích Diệp, quản lý khách sạn Sojo Thái Bình cho biết, khách sạn đã hoàn thành việc chỉnh trang, lắp đặt thêm hệ thống đèn led, tạo cảnh quan xung quanh. Tất cả các phòng tại khách sạn đều được đầu tư trang thiết bị đầy đủ với thiết kế đẹp mắt, không gian rộng rãi, thoáng mát. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng vẫn đan xen nét văn hóa

bản địa, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách, góp phần vào thành công của chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day". Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh mảnh đất, con người Thái Bình an toàn, thân thiện, mến khách.

MINH NGUYỆT



Khách làm thủ tục lưu trú tại khách sạn đầu khí Thái Bình.

AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH

Triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh



Hoạt động giao dịch ở Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình.

Mới đi vào hoạt động được 5 năm nhưng nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình đã khẳng định được thương hiệu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chúng tôi đến thăm nhà máy nước sạch Phong Châu (Đông Hưng) của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thành Vinh. Với công suất 9.000m³/ngày đêm, nhà máy hiện đang cung cấp nước sạch cho nhân dân 10 xã. Ông Đỗ Duy Khanh, Giám đốc Công ty chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã được Agribank Chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình tạo điều kiện cho vay vốn với thủ tục rất nhanh chóng. Đặc biệt, năm 2014, khi Công ty đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Phong Châu, Agribank Chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình lại càng hỗ trợ tích cực hơn, từ đó giúp nhà máy sớm đi vào hoạt động, cấp nước ổn định phục vụ nhân dân. Sự đồng hành tích cực đó đã giúp Công ty phát triển như ngày nay.

Công ty hiện đang tạo việc làm cho 70 lao động với thu nhập từ 6 - 13 triệu đồng/người/tháng. Ngày 1/11/2018, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở chia tách từ Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình; mạng lưới hoạt động gồm 1 hội sở chính, 3 chi nhánh huyện phía Bắc tỉnh (Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà) và 15 phòng giao dịch với 256 cán bộ, nhân viên. Ngày đầu mới chia tách, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 9.522 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 5.335 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,13% tổng dư nợ, thủ tục vay đạt 17,2 tỷ đồng. Sau 5 năm hoạt động, đến hết tháng 9/2023 tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt gần 19.600 tỷ đồng, chiếm 16,5% thị phần trên địa bàn; tổng dư nợ cho vay đạt gần 12.000 tỷ đồng, chiếm 13% thị phần trên địa bàn với trên 23.000 khách hàng có quan hệ tín dụng; tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 1% tổng dư nợ. Ông Trần Viết Chính, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình cho biết: Với mục tiêu phát

triển bền vững, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Agribank, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt vai trò cung ứng vốn, sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng đối với thị trường nông nghiệp, nông thôn. Để giúp khách hàng vượt qua khó khăn trước những biến động của kinh tế thế giới và trong nước cũng như ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh..., Chi nhánh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như giảm lãi suất cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Cùng với đó, Chi nhánh triển khai nhiều chương trình tín dụng giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi như: cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp, mức lãi suất thấp hơn lãi suất quy định hiện hành từ 1 - 1,5%/năm nhân kỷ niệm 35 năm

thành lập Agribank với quy mô 100.000 tỷ đồng và 500 triệu USD; cho vay ưu đãi tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1%/năm, quy mô 25.000 tỷ đồng; cho vay tiêu dùng dành cho cán bộ, nhân viên ngành y tế với quy mô 10.000 tỷ đồng; cho vay tiêu dùng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước với quy mô 15.000 tỷ đồng...

Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô hoạt động, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn không ngừng cải tiến, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, các kênh phân phối, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đến nay, Chi nhánh đang triển khai mạnh mẽ về các sản phẩm thẻ như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng, thẻ lịch Việt...; lắp đặt các máy gửi, rút tiền tự động đa chức năng tại các điểm giao dịch, khu công nghiệp, khu đông dân cư; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ POS tại các điểm bán hàng, các hộ kinh doanh; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thu ngân sách nhà nước, từ đó góp phần tích cực cùng ngành ngân hàng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đến ngày 31/12/2022, tổng thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021, tăng 184% so với năm 2018. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn là đơn vị điển hình thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí tài trợ từ năm 2018 đến nay đạt gần 50 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, uy tín và thương hiệu của Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình luôn được khẳng định. Giai đoạn 2019 - 2022, Chi nhánh luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Agribank và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

MINH HƯƠNG

Toàn huyện Hưng Hà hiện có 8 điểm nuôi cá với 276 lồng, tập trung ở các xã: Hồng An, Điệp Nông, Độc Lập, thị trấn Hưng Nhân..., tăng 64 lồng so với năm 2022; trong đó, 1 mô hình nuôi cá lồng kết hợp nuôi ếch với 60 lồng tại xã Tiến Đức; 1 mô hình nuôi cá tầm tại xã Tân Lễ mang lại thu nhập lớn cho nhiều người dân, góp phần đưa giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản của huyện 9 tháng đầu năm 2023 đạt trên 195 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2022.

Để khuyến khích các hộ dân phát triển nuôi cá lồng, huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân nuôi cá lồng theo quy hoạch và có cơ chế phù hợp đồng viên, khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi cá lồng. Đồng thời, chú trọng tập huấn kiến thức nuôi trồng thủy sản; tuyên truyền, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản đa dạng đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Men theo triển đề sông Hồng, chúng tôi tìm đến bè nuôi cá lồng của anh Trần Đức Thành, xã Độc Lập. Anh Thành là hộ nuôi cá lồng nhiều nhất xã với khoảng 10 vạn con, chủ yếu là cá trắm giòn, chép giòn, cá diêu hồng, cá lăng... Bằng hình thức nuôi gối vụ theo kiểu "đánh tía, thả bù" nên lúc nào anh Thành cũng có cá để phục vụ bà con. Như dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh xuất bán hơn 20 tấn cá, thu lãi gần 1 tỷ đồng. Để đón đầu dịp xuất bán cá Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày từ đầu năm anh đã đầu tư thêm 4 lồng cá, nâng tổng số lồng cá lên 18 lồng, mỗi lồng nuôi hơn 2.000 đầu cá, trong đó cá lăng chiếm 1/3. Thời điểm này cá đạt ngưỡng 4 - 5kg/con. Anh Thành chia sẻ: Nghề nuôi cá lồng thường có sản phẩm bán quanh năm nhưng dịp Tết Nguyên đán được xem là mùa thu hoạch chính của người dân. Vì vậy, những ngày này tôi tập trung chăm sóc, vỗ béo cá, dự kiến xuất bán khoảng 20 tấn cá thương phẩm cho thị trường Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương. Hiện nay giá cá tương đối cao, điển hình như giá cá lăng từ 110.000 - 120.000 đồng/kg; cá chép giòn từ 140.000 - 170.000 đồng/kg. Với mức giá này, chúng

HƯNG HÀ Người nuôi cá lồng phấn khởi vào vụ Tết



Huyện Hưng Hà hiện có 8 điểm nuôi cá với 276 lồng, tập trung ở các xã Hồng An, Điệp Nông, Độc Lập và thị trấn Hưng Nhân. Trong ảnh: Mô hình nuôi cá lồng của anh Trần Đức Thành, xã Độc Lập.

tôi tiếp tục đầu tư mở rộng lồng cá để thả cá lăng và cá chép giòn trong thời gian tới.

Dự báo thị trường tiêu thụ cá đặc sản còn tiếp tục tăng, với kinh nghiệm nhiều năm nuôi cá lồng, ông Lê Minh Hòa, xã Hồng An đã đầu tư nuôi 8 vạn cá lăng từ đầu tháng 2/2023 để xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới; riêng 4 vạn cá chép, 2 vạn cá trắm ông nuôi theo hình thức lấy phổi, khi có trọng lượng 2 - 4kg/con sẽ xuất bán cho các lồng bè khác với giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg để vỗ béo. Hình thức nuôi này sẽ rút ngắn thời gian quay vòng, đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Ông Hòa cho biết: Bè của gia đình tôi hiện có 18 lồng cá, mỗi năm xuất bán khoảng 100 tấn cá các loại, thu lãi gần 2 tỷ đồng. Để nuôi cá lồng trên sông đạt hiệu quả cao, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ vị trí đặt lồng, chọn cá giống, quản lý, chăm sóc... Trong quá trình nuôi, mỗi tuần vệ sinh lồng một lần, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám vào cùm lồng nuôi, vớt bỏ thức ăn thừa trong lồng bè. Bên cạnh đó, cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh cho cá, sử dụng máy dò mật



Mô hình nuôi cá lồng của ông Lê Minh Hòa (người bên phải), xã Hồng An mỗi năm thu lãi gần 2 tỷ đồng.

độ dưới nước để kiểm tra, chăm sóc cá theo đúng quy trình. Nếu bảo đảm được nguồn nước sạch, chăm sóc đúng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế nuôi cá lồng trên sông mang lại cao gấp nhiều lần so với nuôi cá truyền thống. Ông Trần Ngọc Tạo, Phó Giám đốc HTX DVNN xã Hồng An cho biết: Hiện nay, các chủ lồng đã bắt đầu lựa chọn cá theo trọng lượng, bổ sung thức ăn để chuẩn bị cho kỳ khai thác tới. Để duy trì và phát triển nghề nuôi cá lồng, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, bổ sung kiến thức, kỹ thuật cho người dân. Bên

cạnh đó, xã khuyến khích người dân đưa giống cá mới vào nuôi theo hướng an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ môi trường. Thời điểm này tại các điểm bè ở huyện Hưng Hà thường lái đã nhận dịp mùa cá được mùa, được giá. Nghề nuôi cá lồng trên sông đã giúp hàng trăm hộ dân của huyện Hưng Hà nâng cao thu nhập. Tuy còn những khó khăn nhưng nghề này vẫn đang trên đà phát triển, tạo ra nguồn thực phẩm sạch, ngon, được thị trường ưa chuộng.

THANH THỦY